

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท.	<p>๑) การประหยัดน้ำ นรม. มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐเน้นย้ำและสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยจัดทำมาตรการประหยัดน้ำและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>๒) มาตรการเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า รมว.มท. ต้องการเห็นมาตรการเชิงพื้นที่ โดย ปมท. ได้แนะนำพื้นที่ใน ๓ เรื่อง คือ (๑) การป้องกัน (๒) การแก้ไข และ (๓) การบรรเทา</p> <p>๓) หมู่บ้านศีล ๕ รมว.มท. ต้องการให้ตรวจสอบว่า หน่วยงานใดสั่งการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีโครงสร้างการดำเนินงานในลักษณะใด เนื่องจากมีการทักท้วงว่า การกระทำในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์ และผู้นับถือศาสนาพุทธ</p> <p>๔) การท่องเที่ยวที่ จ.เชียงใหม่ รมว.มท. ได้มีการสั่งการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๘ โดยได้มีหนังสือสั่งการไปยังจังหวัด ดังนี้</p> <p>(๑) ให้ ผวจ. เชิญประชุมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการฯ หากมีการให้บริการเครื่องเล่น ได้แก่ สนามยิงปืน เครื่องเล่น เจ็ทสกี ฯลฯ จะต้องเข้าไปควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>(๒) ให้จังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ เช่น มอบให้ สยผจ., สสจ., สรจ., ปลัดอำเภอฯลฯ ตรวจสอบดูสถานที่ท่องเที่ยว หากสถานที่ใดมีเครื่องเล่นที่หวาดเสียวให้ทำการตัดเตือนแล้วให้รายงาน รมว.มท. ทราบต่อไป</p>	<p>- กปน., กปก.</p> <p>- รอง ปมท. (ส), กปก.</p> <p>- ปค.</p> <p>- รอง ปมท. (ส), ยผ., สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การมอบหมายภารกิจให้ รอง ปมท. และ ผช.ปมท.	<p>๕) การดำเนินงานของ ศตธ. ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) รายงานผลการดำเนินงานต่อ ปมท. และ รอง ปมท. ประจำสัปดาห์ว่า มีเรื่องร้องเรียนที่สำคัญ ๆ อะไรบ้าง โดยให้แยกกลุ่ม และพิจารณาว่าเรื่องใดที่สำคัญควรนำเรียน รมว.มท. ทราบ โดยให้รายงานใน ๒ กรณี คือ เรื่องร้องเรียนที่มีมานานแล้ว และสามารถแก้ไขได้ และเรื่องร้องเรียนที่มีมานานแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ</p> <p>(๒) ผลการดำเนินงานของ ศตธ. ให้หารือร่วมกับ รอง อปค. ที่รับผิดชอบดูแล ศตธ.อำเภอ เพื่อไม่ให้เกิดการจับเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกันระหว่าง ศตธ.จังหวัด (มท.) และ ศตธ.อำเภอ (ปค.)</p>	- รอง ปมท. (ม), รอง ผวจ. นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ)
	<p>๖) การประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะทำการประเมิน ใน ๓ เรื่อง ดังนี้ (๑) ยาเสพติด (๒) คนหลบหนีเข้าเมือง และ (๓) การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนให้ ปค. หามาตรการเพื่อให้ ฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ที่อยู่ตามแนวชายแดน ใช้กลไก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบผู้ที่เข้าออกนอกเส้นทางตามรอยต่อระหว่างประเทศ</p>	- ปค.
	<p>๗) การนำข้อมูลประชาชนเข้าบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card มีอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๒ คณะ คือ (๑) อนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลประชาชน มี ปมท. เป็นประธาน และ (๒) อนุกรรมการปรับปรุงบริการภาครัฐ มี เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานขอให้เร่งจัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค</p>	- ปค.
	<p>๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย ให้ทำหนังสือกำชับจังหวัด ทบพทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น อัคคีภัย แหล่งท่องเที่ยว สำคัญ เป็นต้น</p>	- ปค.
	<p>๙) การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอต่อ รมว.มท. ให้นำเสนอแบบ กระดาษ ครงปรเด็น (ใครทำอะไร/ทำที่ไหน/ทำกับใคร/ได้ประโยชน์อย่างไร/เหตุผลประกอบ)</p> <p>การแต่งตั้งเวรบัญชาการในวันหยุดราชการ มอบหมายให้ รอง ปมท. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ในวันหยุดราชการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้น โดยมี ผช.ปมท.</p>	- ทุกหน่วยงาน - กก.สป.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๒ สถานการณ์ด้านความมั่นคง</p>	<p>และ รอง ผวจ. (ซรท.สป.) เป็นผู้ช่วย กรณีมีเหตุด่วนสำคัญให้ติดต่อและสั่งการที่ ศปก.มท.</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาหุบเบิก</p> <p>(๑) เรื่องพื้นที่เป็นของกรมป่าไม้ ๑๗๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ กรมประชาสงเคราะห์ (สังกัด มท. เดิม) ขอใช้พื้นที่ ๔๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองของชาวไทยภูเขา จำนวน ๓,๒๐๖ คน ๗๒๐ ครอบครัว ซึ่งตามหลักกฎหมายเมื่อกรมประชาสงเคราะห์ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ กรมประชาสงเคราะห์ต้องตราเป็น พ.ร.ฎ. (การจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๑๑) แต่กรมประชาสงเคราะห์ไม่ได้ตราเป็น พ.ร.ฎ. และจัดคนเข้าไปอยู่ ๓,๒๐๖ คน</p> <p>(๒) แนวทางแก้ไขปัญหาของ ผวจ. เพชรบูรณ์ และกรมประชาสงเคราะห์ (เปลี่ยนเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา โดยมีศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๘ ดูแลชาวไทยภูเขาทั้ง ๓,๒๐๖ คน ปัจจุบันบุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีสิทธิอาศัย และสิทธิทำกิน ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ ถ้าออกนอกเขต ๑๕ ไร่ ต้องทำการขออนุญาต ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๘ ไม่ได้เข้าไปดูแล ทำให้มี ๖๒ ครอบครัว อยู่นอกเขต ๔๐,๐๐๐ ไร่ และก่อสร้างรีสอร์ทโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๘ จึงฟ้องศาลปกครองว่า ชาวไทยภูเขาก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้รื้อถอน ศาลปกครองมีคำสั่งว่า คำสั่งของหน่วยประชาสงเคราะห์ที่สั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเจ้าของที่ดินคือกรมป่าไม้ ขณะนี้กรมป่าไม้ได้เข้าไปดูแล และเจรจากับผู้บุกรุก ๖๒ ครอบครัว ให้เพิกถอนสิ่งก่อสร้าง ซึ่งในระหว่างนี้ ยผ. และ ยผ.จ.เพชรบูรณ์จะเข้าไปตรวจสอบและแนะนำแต่ละอาคารให้อยู่ในขอบเขต หลังจากนั้น ๑๐ ปี จะมีการประกาศเขตควบคุมอาคาร โดย ปมท. ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๒.๑) จัดแถลงข่าว โดยโฆษก มท. (รอง ปมท. (ส))</p> <p>(๒.๒) ทำหนังสือถึง ผวจ. เพชรบูรณ์ ว่า หน่วยงานใดรับผิดชอบเรื่องคน/ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง สำหรับเรื่องความปลอดภัยให้ประสาน ตร. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ รอง ผวจ.</p>	<p>- สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๓ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ มท.</p>	<p>นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ) สำเนาหนังสือที่ได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ สบจ.สป.</p> <p>๒) เชื้อนปากมูล จ. อุบลราชธานี ให้ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวภายในจังหวัด และดูข้อเรียกร้องของมวลชน</p> <p>๓) การเดินทางลงพื้นที่ของ ผบ.ทบ. ให้ทำหนังสือแจ้งจังหวัดว่า กอ.รมน., กกล.รส. จะออกไปประสานงานในพื้นที่ ขอให้ ผวจ.ได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่โดยใกล้ชิดใน ๒ เรื่อง (๑) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะมีเจ้าหน้าที่ทหารลงไปทำงานร่วมกับอำเภอและจังหวัด (๒) กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้นำทหารเข้ามาช่วยและให้มีการรายงานไปยัง กอ.รมน. และ มท. ทั้งนี้ ให้สอบถามข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายอำนวยการ ทบ.ว่ามีกำหนดการอย่างไรเพื่อจะได้แจ้ง ผวจ.ต่อไป</p> <p>๑) รายการเดินทางหน้าประเทศไทย ให้ ผอ.สน.สป. หรือ โฆษก มท. ร่วมกับ พช. และ ปค. เกี่ยวกับการออกอากาศรายการเดินทางหน้าประเทศไทย โดยมีลำดับ ดังนี้ (๑) เรื่อง “OTOP TO AEC... มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” (พช.) (๒) เรื่อง “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน” (ปค.) (๓) เรื่อง “ผังเมืองรวมจังหวัด (ยผ.) (๔) เรื่อง “การลดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นเวลา ๖ เดือน” (ทค.) และ (๕) เรื่อง “สถานการณ์หมอกควัน” (ปภ.)</p> <p>๒) การแถลงข่าวของโฆษก มท. ให้กรม/รัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามปกติและจัดส่งให้ ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดีฯ)</p> <p>(๒) ติดตามงาน/ดูงานในรอบ ๑ เดือน/รอบสัปดาห์ว่า มีงานเรื่องใดที่ควรให้ประชาชนทราบ ให้เสนอเรื่องมายัง รอง ปมท. (ส) หากได้รับการอนุมัติ ให้ สน.สป. ดำเนินการต่อไป สำหรับรัฐวิสาหกิจ สามารถประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนได้ เช่น การลดค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า เป็นต้น และงานที่มีการใช้งบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)</p> <p>๓) ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ที่ มท. มอบให้แก่ประชาชน ให้แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมอบ รอง ปมท. (ถ) เป็น หน.คณะทำงาน</p>	<p>- ปค.</p> <p>- รอง ผวจ. นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ)</p> <p>- รอง ปมท. (ส), สน.สป., พช., ปค., ยผ., ทค., ปภ.</p> <p>- ทุกหน่วยงาน, ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดีฯ)</p> <p>- รอง ปมท. (ถ) สนผ.สป.,</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี) เป็น ผช. คณะทำงาน และ ผอ.สนผ.สป. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงาน โดยมีผู้แทนกรมเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน พร้อมกับนियามคำจำกัดความ “ของขวัญปีใหม่”</p> <p>๑) โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ มท. และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ สนผ.สป. (สกพ.) ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน</p> <p>๒) การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ในลักษณะ Super Board เพื่อดูโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ รอง ปมท. (บ) เสนอ โดยให้จัดการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จังหวัดได้แต่งตั้งในคราวเดียวกัน</p> <p>๓) การตรวจติดตามของ ผต.มท. ให้ตรวจติดตามงบโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ มท. (งบกลุ่มอาชีพ ๓,๒๐๐ ลบ.) โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (งบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ๒๑ จังหวัด) กรณีงบโครงการตำบลละ ๕ ลบ. ให้ ผต.มท. ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่ง มท. ได้กำหนด ๔ มาตรการในการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) มีกรรมการตรวจรับที่เป็นประชาชน ๒ คน (๒) มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (๓) มีการนำข้อมูลลง Web site โดยให้ ศสส.สป. จัดทำข้อมูลจำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการแล้ว (๔) มี ผต.มท. ลงไปตรวจติดตาม มอบ รอง ปมท. (บ) หรือ ผต.มท. กับ ผต.พช., ผต.ยผ. และ ผต.ปค. ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ รวมทั้งให้ ผต.มท. รับฟังข้อมูลจากพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องที่ มท. ส่งการหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้ง มท. ทราบ</p> <p>๔) รมว.มท. อนุมัติให้ ปมท. และ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แห่งชาติ ซึ่ง ปมท. ได้มีการบรรยายในที่ประชุมใหญ่ของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับโครงการ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>- สนผ.สป. (สกพ.)</p> <p>- สบจ.สป.</p> <p>- รอง ปมท. (บ), ผต.มท., ผต.พช., ผต.ยผ., ผต.ปค., สตร.สป., สนผ.สป., ศสส.สป.</p> <p>- ทุกกรม</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๕ การเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ</p> <p>๑.๖ การยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.) และศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย (ศบช.มท.)</p>	<p>ตำบลละ ๕ ลป. ซึ่งจากการประชุมฯ ปมท. ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ทำหนังสือถึงประธาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการส่งการไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้ลงไปตรวจติดตามในแต่ละจังหวัด และ (๒) จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัดว่า ขณะนี้ได้ประสานสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ขอให้จังหวัดจัดส่งรายละเอียดโครงการให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้งนี้ ให้ สน.สป. ประชาสัมพันธ์ โดยให้โฆษก มท. แกลงข่าวถึงวิธีการของ มท. ที่ทำให้โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลป.) เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์</p> <p>๕) โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ให้กรมรายงานผลการดำเนินงานไปยัง สนผ.สป.</p> <p>๖) โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลป.) ให้จัดประชุมวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทุกวันพฤหัสบดีระหว่าง มท. กับ จังหวัดต่าง ๆ หรือในบางสัปดาห์อาจเชิญ สงป., บก., กษ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเปิดคลินิก และขอความร่วมมือ ปค. ถ่ายทอดผ่านระบบ Dopa TV และให้ สนผ.สป. (สกพ.) จัดทำใบประเมินเพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค โดยติดตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และรายงานรวมมท. เพื่อนำเรียนในที่ประชุม ครม.</p> <p>การปรับปรุง มท. เรื่อง อุปกรณ์ดับเพลิง ให้กำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และซักซ้อมการดับเพลิง กรณีเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ โดยจำลองสถานการณ์ไฟไหม้และการจัดเตรียมกำลังคนในการดับเพลิง ทั้งในส่วนของสมาชิกกองอาสาρχา ดินแดน และพนักงานทำความสะอาด</p> <p>ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เรื่อง การยุบรวม ศปก.มท. และ ศบช.มท. ว่า จะกระทบในด้านการติดตั้งอุปกรณ์และการทำงานที่มีอยู่เดิมหรือไม่</p>	<p>- ทูกรม, สนผ.สป., กค.สป.</p> <p>- รอง ปมท. (บ), ปค., สนผ.สป. (สกพ.)</p> <p>- ปค., ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ), กค.สป.</p> <p>- รอง ปมท. (ม), รอง ผวจ.ปทุมธานี ชรก.สป. (นายพิบูลย์ฯ)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๑.๗ กำหนดการเดินทางไปราชการของ นรม. จ.อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘</p> <p>๑.๘ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซีย</p> <p>๑.๙ การเตรียมความพร้อมการประชุมผู้ใหญ่บ้าน และ อบท.ทั่วประเทศ</p>	<p>ปมท. สั่งการ ดังนี้</p> <p>๑) รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ ให้ ผวจ. นำเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>(๑) จำนวนโครงการที่จังหวัดได้รับงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>(๒) การดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลสำเร็จแล้ว คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร</p> <p>(๓) การยกตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม</p> <p>๒) ให้ประสาน สศช. เรื่อง การเกริ่นนำผลการดำเนินงาน กระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด จาก รมว.มท. เป็นฝ่ายข้าราชการฝ่ายประจำ</p> <p>การกำหนดมาตรการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในส่วนของ มท. โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) การป้องกัน (๒) การแก้ไข และ (๓) การบรรเทา โดยให้แยกพื้นที่ (พื้นที่ราบ/พื้นที่ทำกินของชาวบ้าน/พื้นที่ป่า) แยกผู้รับผิดชอบ และแยกวิธีการ (ป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา/บรรเทา) โดยให้จัดทำกรอบแนวความคิดเสนอ รมว. มท. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอเรื่องต่อ ครม. ต่อไป</p> <p>ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอกรอบการกำหนดรูปแบบการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบท. ทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้</p>	<p>- สบจ.สป.</p> <p>- สบจ.สป.</p> <p>- รอง ปมท. (ส), ปภ.</p> <p>- รอง ปมท. (ม), ปค, สถ.</p>
<p>๒. การมอบหมายภารกิจให้ รอง ปมท. และ ผช.ปมท.</p>	<p>ผช. ปมท. (นายสมคิดฯ) รายงานที่ประชุมฯ ดังนี้</p> <p>๑) รอง ปมท. (บ) นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รับผิดชอบงานด้านบริหาร ดูแลสำนัก/กองของ สป.มท.</p> <p>๒) รอง ปมท. (ถ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูแล สถ. และ พช.</p>	<p>- กจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) รอง ปมท. (ม) นายประทีป กิรติเรขา รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง ดูแล ปค. และ ทด.</p> <p>๔) รอง ปมท. (ส) ชยพล ธิติศักดิ์ รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง ดูแล ปภ. และ ยผ.</p> <p>โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) งานของ ตท.สป. ด้านความมั่นคง อยู่ในความรับผิดชอบ รอง ปมท. (ม) และด้านเศรษฐกิจ อยู่ในความรับผิดชอบของ รอง ปมท. (ส) (๒) การปรับโครงสร้างของ สนผ.สป. งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลจะอยู่ที่ สกพ.สนผ.สป. และงานด้านยาเสพติดอยู่ที่ สมน.สนผ.สป. (๓) งานของ ศตธ. จากเดิมอยู่ในความดูแลของ รอง ปมท. (บ) เปลี่ยนแปลงใหม่ให้อยู่ในความดูแลของ รอง ปมท. (ม) และงานกิจการศาสนา อยู่ในความดูแลของ รอง ปมท. (ถ)</p>	
<p>๓. สถานการณ์ด้านความมั่นคง</p> <p>๓.๑ สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p>รอง ผวจ.ปทุมธานี ชรก.สป. (นายพิบูลย์ฯ) รายงานสรุปข่าวสารฯ ดังนี้</p> <p>๑) การมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กับคนไทย</p> <p>พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. /รมว.กท. ผอ.ศมบ. เห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว</p> <p>๒) นโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น</p> <p>กท. (ศมบ.) ทำการยกเร่งคำสั่งคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหามผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ซึ่งเบื้องต้นจะมี รอง นรม./รมว.กท. เป็นประธานกรรมการ รมว.มท., รมช.กท. เป็นรองประธาน ปมท., ตร. ทหาร กอ.รมน. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ พล.อ.สุพงษ์ พงษ์ศิริ หน.ฝ.อก.ศมบ. เป็นเลขานุการ เมื่อ นรม. เห็นชอบแล้ว จะเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป</p> <p>๓) การแก้ไขปัญหาทุบเบิก</p> <p>จ.เพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ภายใน ๒ สัปดาห์ และจัดทำผังเมืองรวมภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจราจร คุ่มครองผู้บริโภค และปัญหาขยะ</p>	<p>- ศสน.มท., รอง ผวจ.ปทุมธานี ชรก.สป. (นายพิบูลย์ฯ)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๓.๒ รายงานผลการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อรับทราบ</p>	<p>๔) กลุ่มคนเสื้อแดงนัดใส่เสื้อแดง กลุ่ม นปช. และกลุ่มคนเสื้อแดง นัดรวมตัวใส่เสื้อแดง ในวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาล และเพื่อให้กำลังใจ อดีต นรม. ยิ่งลักษณ์ฯ แต่แกนนำ นปช. ได้ออกมาปฏิเสธข่าวการนัดรวมตัวดังกล่าว</p> <p>๕) กลุ่ม Anonymous ประกาศสงครามทางไซเบอร์กับรัฐบาลไทย กลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous (กลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังระดับโลก) แลกเปลี่ยนประกาศสงครามไซเบอร์ เพื่อต่อต้านนโยบาย ชิงกิลเกตเวย์ โดยการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มแฟนเพจ “พลเมืองต่อต้าน single Gateway” ได้ออกมาร่วม สนับสนุนและนัดหมายโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ โดย คมบ. ได้มอบหน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ</p> <p>๖) การเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผอ. TIP Report วุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบการแต่งตั้งนาง Susan Coppedge เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ State Department’s Office to Monitor and Combat Trafficking หรือ J/TIP คนใหม่ โดยนาง Susan ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน และน่าจะเป็นผลบวกต่อประเทศไทย</p> <p>๗) สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ เลขาธิการสหประชาชาติ ได้เรียกคณะมนตรีความมั่นคง ประชุมฉุกเฉิน ป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล กับปาเลสไตน์ ที่มีแนวโน้มอาจเกิดความรุนแรง คมบ. ให้ รง. แจ้งเตือน แรงงานไทยในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด รวมถึง แรงงานไทยในยุโรป ที่อาจได้รับผลกระทบจากการอพยพลักลอบ สงครามเข้ามาในยุโรปเป็นจำนวนมาก</p> <p>รอง ผวจ.นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ) รายงาน ที่ประชุมฯ ว่า สลธ.คสช. เชิญ ปมท. อปค. และ อปภ. เข้าร่วม ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ คสช. เพื่อรับทราบสถานการณ์ และการปฏิบัติที่สำคัญของ คสช. ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ ศปก.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ. โดย ลธ.คสช. เป็น</p>	<p>- ศสน.มท., รอง ผวจ. นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
สถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญ	<p>ประธานการประชุม สำหรับการประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘ พล.อ. ธีระชัย นาควานิช ผบ.ทบ./ลธ.คสช. มีข้อสั่งการ ๗ ข้อ ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรม “BIKE FOR DAD” ขอให้ทุกหน่วยของ ทบ. สนับสนุน/ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และประสานเรื่องการประชาสัมพันธ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕</p> <p>๒) ขอให้ กกล.รส. เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ มท., ตร. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวด้วย</p> <p>๓) ขอให้ กกล.รส. ทบทวน/ตรวจสอบภารกิจเรื่องการจัดระเบียบสังคมทั้ง ๗ ภารกิจ โดยให้ประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ มท. ตร.</p> <p>๔) การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ขอให้ทุกหน่วยชี้แจง/ทำความเข้าใจ สร้างความปรองดองกับกลุ่มต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวด้วย ทั้งนี้ ให้ทำความเข้าใจ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕) ขอให้ศูนย์ปรองดองฯ กกล.รส. นศท. บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ ศตธ. โดยให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ด้วย</p> <p>๖) กรณีการปิดเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กองทัพอากาศที่ ๒ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องทำการปิดเขื่อนปากมูลด้วย</p> <p>๗) ผบ.ทบ. มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในพื้นที่กองทัพอากาศที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยภาคเข้าเป็นการตรวจเยี่ยมปกติ ภาคบ่าย เป็นการมอบนโยบายของ กอ.รมน., กกล.รส. ซึ่งให้เชิญ ผวจ. (ผอ.กอ.รมน.จังหวัด) รอง ผวจ. (รอง ผอ.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศที่ ๓ จ.พิษณุโลก และที่ผ่านมา ผบ.ทบ.ได้เน้นย้ำและสั่งการให้ กอ.รมน. ประสาน ศตธ. เรื่องการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ ศตธ. ในการประชุมทุกครั้ง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๔. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ มท.</p> <p>๔.๑ รายการเดินหน้าประเทศไทย</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี) รายงานที่ประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) การออกรายการเดินหน้าประเทศไทยของ มท. ออกอากาศเดือนละ ๑ ครั้ง ที่ออกอากาศแล้ว โดย รมว.มท. คือ (๑) เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวทางของ มท.” (๒) เรื่อง ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข : แก่ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง” (๓) เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ (๔) เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ</p> <p>๒) กำหนดการออกอากาศครั้งต่อไป คือ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดงาน “OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ซึ่งมีรูปแบบรายการ คือ เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการถ่ายทอดกิจกรรมในระดับพื้นที่ สำหรับหน่วยงานที่จะออกอากาศลำดับต่อไป คือ ปค. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีการขยายผลและให้มีการประเมินโดยคณะกรรมการของ นรม. ทูกรอบ ๒ เดือน</p>	<p>- ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี), สน.สป.</p>
<p>๔.๒ การแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี) รายงานที่ประชุมฯ เรื่อง การแต่งตั้งโฆษก มท. และภารกิจของ โฆษก มท. สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) มท. ได้แต่งตั้ง โฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก มท. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ดังนี้</p> <p>(๑) นายชยพล ธิติศักดิ์ รอง ปมท. เป็นโฆษกกระทรวง</p> <p>(๒) นายภาสพล แก้วประพาฬ ทปช. ด้านการปกครอง เป็นรองโฆษกกระทรวง</p> <p>(๓) ผช.ปมท. เป็น ผช.โฆษกกระทรวง</p> <p>๒) ภารกิจของโฆษก มท.</p> <p>(๑) การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี โดยให้กรม/รัฐวิสาหกิจรวบรวมข้อมูลประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้ มท. เพื่อจัดแถลงข่าวเป็นรายเดือน</p>	<p>- สน.สป.</p> <p>- ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๔.๓ ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ประชาชน</p>	<p>(๒) การเข้าร่วมประชุมกับโฆษกของรัฐบาล และการจัดทำแผนการจัดทำข่าวเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ โดยให้ทุกกรมสรุปแผน/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดส่งให้ มท. เพื่อโฆษก มท. จะได้รวบรวมและส่งแผนการจัดทำข่าวร่วมกับโฆษกรัฐบาลต่อไป</p> <p>รอง ผวจ.ปทุมธานี ชรก.สป. (นายพิบูลย์ฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รอง นรม. ด้านความมั่นคงให้ดำเนินการเรื่องของขวัญปีใหม่ต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้เน้นเรื่องที่เด่น ๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน</p> <p>ผอ.สนผ.สป. (นายวิบูลย์ฯ) รายงานว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มท. มีของขวัญปีใหม่ให้ มท. มอบให้แก่ประชาชน จำนวน ๑๗ เรื่อง ซึ่งได้มีการนำเสนอ ครม.รับทราบก่อนปีใหม่ และรายงานผลการดำเนินงานหลังปีใหม่ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จช่วงปีใหม่ และโครงการที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการคิดประเด็นใหม่ ๆ</p> <p>ปมท. ให้แนวทางการจัดทำของขวัญปีใหม่ฯ โดยดูว่า (๑) รัฐบาลมุ่งเน้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชน และ (๒) รัฐบาลเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่ง จึงให้เสนอโครงการตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญ</p> <p>อพช. (นายอภิชาติฯ) เสนอกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>๑) การรวมกลุ่มคนในชุมชน เพื่อนำจิตสาธารณะกลับคืนมา โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับ “วันพัฒนา” ของ พช. และนโยบายรัฐบาล เรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง นโยบายจิตสาธารณะ</p> <p>๒) OTOP NEXT Version ๒.๐ ตรงกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง เศรษฐกิจฐานราก พช. โดยนำเยาวชนรุ่นใหม่ Young OTOP และนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง OTOP Village เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p> <p>๓) การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยทุนชุมชน เนื่องจากทำได้ง่ายและเป็นการรวมพลัง โดยวางเป้าหมายดำเนินการกับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. (รายได้ ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี) จำนวน</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓๓,๙๓๐ คริวเรือน เพื่อยกระดับคริวเรือนให้มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์จปฐ. โดยใช้ทุนชุมชน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี</p> <p>ผช.ปมท. (นายสถิตย์ฯ) รายงานให้ที่ประชุมฯ ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดกรองกิจกรรมที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (๑) “ต้องกินใจ” ประชาชนทราบว่าเป็นหน้าที่ของ มท. (๒) “จับต้องสัมผัสได้” ประชาชนได้รับประโยชน์ (๓) เมื่อมีการประกาศแล้วจะเป็น “เครื่องมือในการระดมหรือบูรณาการการทำงานของ มท.” โดยนำเสนอ ครม. ในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจต้องเร่งเสนอ ครม. ภายในเดือน พ.ย. ๒๕๕๘</p>	
<p>๕. การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน</p> <p>๕.๑ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ</p>	<p>รอง ปมท. (บ) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ มท. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๘ (จำนวน ๖,๕๔๑.๐๙ ลบ.) มท. ได้รับการจัดสรร ๓,๒๐๐ ลบ. ปัจจุบันอยู่ระหว่าง บก. ออกระเบียบวิธีการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒) โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘ (จำนวน ๒๕๔.๒๘ ลบ.) มท. ได้จัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่แล้ว</p> <p>๓) โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ มท. ได้เสนอโครงการไปยัง สงป. และได้อนุมัติงบประมาณแล้วประมาณร้อยละ ๑๕ - ๑๖ ซึ่งยังประสบปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๕.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความสะอาด, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ไฟส่องสว่าง, ระบบ CCTV, อุปกรณ์ดับเพลิง, อาคารจอดรถ ฯลฯ</p>	<p>๔) โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ (จำนวน ๔๐,๐๐๐ ลบ.) มท. ขอให้ทุกกรมเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘</p> <p>อพช. (นายอภิชาติฯ) รายงานที่ประชุมฯ ว่า ได้มีการตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรอง อพช. เป็นคณะทำงาน ซึ่งมีภารกิจกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) (สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) รวมอยู่ด้วย โดยคณะทำงานฯ มอบหมายภารกิจให้ พช. กำกับดูแลใน ๒ เรื่อง คือ (๑) การเบิกจ่าย และ (๒) ธรรมชาติภาพ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน กทบ. ซึ่งควรมีการบูรณาการในการตรวจติดตามงานของ ๓ กรม (พช., ปค., ยผ.)</p> <p>รอง ปมท. (บ) รายงานที่ประชุมฯ ว่า เลขาธิการ ครม. แจ้งให้ทราบว่า นรม. มีกำหนดเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี ฯลฯ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘ โดย นรม.จะไปดูกระบวนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของ กรอ. ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว และ เลขาธิการ ครม. เห็นว่า ผวจ. ในฐานะที่เป็น Area Based จะต้องรับรู้ทุกโครงการ และ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นควรให้มีการแต่งตั้ง Super Board ดูแลคณะทำงานต่าง ๆ ที่จังหวัดได้แต่งตั้งขึ้นและดูแลกำกับทุกโครงการในจังหวัด</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป. รักษาราชการแทน ผอ.กค.สป. (นางวันเพ็ญฯ) รายงานความก้าวหน้า สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) การปรับปรุงอาคารจอดรถ ได้ปรับปรุงที่จอดรถชั้น ๒ และ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ สำหรับชั้น ๑ อยู่ระหว่างปรับปรุง และจัดให้มีที่พักรถของพนักงานขับรถ ซึ่งจะได้ติดตั้งไฟส่องสว่างต่อไป</p> <p>๒) การปรับปรุงรั้วรอบ มท. อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานรากของรั้วบริเวณอาคารฝั่ง ปค.</p> <p>๓) การปรับปรุงห้องประชุม ๑ และ ๒ (อาคาร สนผ.) อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙</p>	<p>- สบจ.สป.</p> <p>- กค.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๕.๓ การยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.) และศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย (ศบช.มท.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๔) การใช้กล้อง CCTV บริเวณโดยรอบ มท. หลังจากเกิดสถานการณ์มวลชนปิดล้อม มท. (พ.ย. ๒๕๕๖ - พ.ค. ๒๕๕๗) ระบบเสียทั้งหมด จึงได้ขออุทธรณ์งบประมาณเหลือจ่าย ประมาณ ๑ ลบ. ปี ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>๕) การปรับปรุงจุดทิ้งขยะ และอาคาร สนผ. ชั้น ๕ และชั้น ๖ (อาคาร สนผ.) ขณะนี้อยู่ระหว่าง ยผ. ออกแบบจุดทิ้งขยะ สำหรับอาคาร ชั้น ๕ และชั้น ๖ อยู่ระหว่างการปรับปรุง</p> <p>รอง ผวจ.นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ) กล่าวถึงข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุง ศปก.มท. เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา เมื่อเกิดปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน ศปก.มท. สามารถแก้ปัญหาได้ทันที โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุง ศบช.มท.</p> <p>(๑) หลักคิดเป็นการ Built-in เพื่อ Upgrade ศปก.มท. ปัจจุบันให้ดำเนินบทบาท ศบช.มท. เสมือนเป็นห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยดูแลเฉพาะเรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉิน เฉพาะด้าน</p> <p>(๒) พันธกิจ ประกอบด้วย ๑) เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ (Watchdog) ๒) จัดทำข้อเสนอประกอบการตัดสินใจ (Information for Decision Making) ๓) ปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) ๔) สร้างเครือข่าย (Network) และ ๕) เตือนล่วงหน้า (Early Warning)</p> <p>(๓) การดำเนินการ แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (ภายใน ๓ เดือน) โดย รอง ปมท. (ม.) ประสาน ศดธ., ปค. เพื่อจัดมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งการจัดทำโต๊ะข่าวเพื่อวิเคราะห์ข่าวสารสำคัญ การจัดทำยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนงาน ระยะต่อไป (ภายใน ๒ ปี) โดยพัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย Software และ People Ware ตลอดจนพัฒนาคนสู่ความเป็นฝ่ายช่วยอำนวยการที่เชี่ยวชาญในการใช้ Software</p> <p>๒) ความก้าวหน้าการดำเนินการ</p> <p>(๑) การหารือเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังร่วมกับ กจ.สป. และ กพร.สป.</p>	<p>- รอง ปมท. (ม), รอง ผวจ. นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ)</p> <p>- กจ.สป., กพร.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>(๒) การสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติพิเศษ</p> <p>(๓) การพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรการอบรมในลักษณะ on the job training</p> <p>(๔) การเรียนรู้/การวางระบบในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของ ศบช.มท.</p> <p>๓) แนวทางที่จะดำเนินการต่อไป</p> <p>(๑) การวางกรอบอัตรากำลังบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้</p> <p>(๒) การรวมตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่มีอยู่เดิม และส่วนที่จัดหามาเพิ่มต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน</p> <p>(๓) การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน ซึ่งต้องมี Mister ของแต่ละหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการประสานงาน การวางระบบเชื่อมโยงด้านสารสนเทศ และการบำรุงรักษา ระบบและอุปกรณ์</p>	<p>- กจ.สป.</p> <p>- ศสส.สป.</p>
<p>๖. การเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ</p> <p>๖.๑ การจัดกิจกรรม “Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อ</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ) รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม “Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ มท. มี ๒ ส่วน ได้แก่</p> <p>(๑) กิจกรรมในส่วนกลาง มีหน่วยงานของ มท. ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น คือ ยผ., กฟน. และ กปน.</p> <p>(๒) กิจกรรมในส่วนภูมิภาค เป็นบทบาทหลักที่ มท. รับผิดชอบ</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีการจำลองรูปแบบการทำงานของ “Bike For Mom” โดย รมว.มท. จะได้ลงนามตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของ มท. มี ปมท. เป็นประธาน และมีคณะทำงานร่วม จำนวน ๖ ฝ่าย ต่อไป</p>	<p>- ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ), ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) สิ่งที่ต้องดำเนินการ</p> <p>(๑) กิจกรรม “Bike For Dad” ในส่วนภูมิภาคมีภารกิจครอบคลุมเรื่องกำหนดเส้นทางในการปั่น การบริหาร การดูแล รวมถึงการสนับสนุนจังหวัดในการทำแผนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>(๒) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่ง มท. ได้แจ้งกรอบการทำงานให้จังหวัดทราบแนวทางปฏิบัติแล้ว</p> <p>(๓) การเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนทาง Website ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘ โดย มท. ได้รับมอบหมายให้จัดทำ Website เพื่อรองรับการลงทะเบียน</p> <p>(๔) การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายในส่วนราชการ ได้ส่ง Banner เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในสังกัด ขอให้หน่วยงานรายงานการขึ้นบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ มท. ทราบเพื่อรายงาน สปน. ต่อไป</p> <p>(๕) ภาพ Banner สำหรับติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดให้ใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์คู่ พร้อมทั้งจัดทำพานพุ่ม สำหรับภาพ Banner ทรงกีฬาเรือใบ จะใช้สำหรับพิธีเปิดในส่วนกลาง พิธีเปิด - พิธีปิดของจังหวัด และการรับเสด็จและเชิญพระราชทาน</p> <p>(๖) มท. ได้เสนอแนวทางต่อที่ประชุม การจัดกิจกรรม “Bike For Dad” จำนวน ๓ เรื่อง คือ (๑) พิธีเปิดในส่วนกลางและภูมิภาคให้ทำพร้อมกัน พิธีเปิด วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ เริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น. ส่วนพิธีปิดให้จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม (๒) การรับเสด็จพระราชทานและการลงทะเบียน ในส่วนกลางกำหนดลงทะเบียนจำนวน ๙๙,๙๙๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ หากเต็มจำนวนที่กำหนดจะปิดรับลงทะเบียน โดยในส่วนภูมิภาคจะรับลงทะเบียนโดยไม่จำกัดจำนวนคน ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘ สำหรับเสด็จพระราชทาน มท. ขอโควตากลาง จังหวัดละ ๕,๐๐๐ ตัว</p> <p>ปมท. สรุป ๓ กิจกรรมหลัก “Bike For Dad” ดังนี้</p> <p>๑) การปั่นจักรยานระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร โดยให้ผ่านสถานที่สำคัญหรือศาสนสถาน</p> <p>๒) ระหว่างการปั่นจักรยานของจังหวัดให้มีการจัดกิจกรรมได้</p> <p>๓) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๖.๒ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มท.</p>	<p>ผู้แทน กก.สป. (นางสาวนวรรตน์ฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) รายงานความก้าวหน้าการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งมี รมว.มท. เป็นประธาน และขอให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม (กรม/รัฐวิสาหกิจหน่วยงานละไม่ต่ำกว่า ๑๐ ราย หน่วยงานในสังกัด สป. หน่วยงานละไม่ต่ำกว่า ๕ ราย) การแต่งกาย : สวมชุดปกติขาว ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ ๒ ที่ คือ ฌาปนสถานกองทัพเรือ จำนวน ๓๐ - ๔๐ คัน และโรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน ๒๐ - ๓๐ คัน</p>	<p>- กก.สป.</p>
<p>๖.๓ กำหนดการเดินทางไปราชการของ นรม. จ.อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘</p>	<p>ผอ.สบจ.สป. (นางสุกานดาฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า นรม. เห็นชอบให้มีการประชุม กรอ. และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาล ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (จ.อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ) โดยจัดประชุมที่ จ.อุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘ โดยมีรูปแบบการประชุม คือ เป็นการประชุมร่วมกันของ กรอ. ส่วนกลาง ประกอบด้วย รอง นรม., รมว.มท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี สศช. เป็นฝ่ายประสานและบริหารจัดการในห้องประชุมร่วมกับ มท. และ สลค. ซึ่ง สศช. เป็นฝ่ายเลขาฯ นำเสนอภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยให้ รมว.มท. เกริ่นนำผลการดำเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด จากนั้นให้ ผวจ. ในฐานะประธาน กรอ. จังหวัด รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการของ นรม. และ รมว.มท. ให้จังหวัดคัดเลือกพื้นที่</p> <p>รอง ปมท. (บ) รายงานที่ประชุมฯ เรื่องข้อสั่งการที่ นรม. ได้สั่งการ สศช. ในการประชุม กรอ. ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ตอบคำถามให้ครบ โดยมีการดำเนินการวัดผล ๓/๖/๘/๑๒ เดือน ๒) กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน/รวดเร็ว ๓) ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน ๓ เดือน ประชาชนพึงพอใจลดข้อขัดแย้ง และมีผลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (๑) บรรเทาภัยแล้ง/ 	<p>- รอง ปมท. (บ), สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๖.๔ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซีย</p> <p>๖.๕ การเตรียมความพร้อมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ทั่วประเทศ</p>	<p>ลดใช้น้ำ (๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืชด้วยความสมัครใจ (๓) คำนึงถึงพืชเศรษฐกิจอื่นๆ (๔) ลด Demand/Supply ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด (๕) สร้าง Value Chain (๖) สร้างความเข้มแข็ง SMEs, Social Business (๗) สหกรณ์ (๘) ธุรกิจ Start Up (๙) ยั่งยืนช่วยเหลือตนเองได้ และ (๑๐) เพิ่มอาชีพ/รายได้</p> <p>อปท. (นายฉัตรชัยฯ) สรุปลสถานการณ์หมอกควัน โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเรื่องหมอกควันไฟป่า มี ๖๕ จังหวัดทั่วประเทศ มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกิดจากเพื่อนบ้าน และเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในประเทศ ซึ่งมีปัญหามากที่สุดใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผลกระทบต่อสุขภาพ การคมนาคม อากาศเสีย เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</p> <p>๒) แนวทางปฏิบัติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายหลายส่วนราชการ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปท.</p> <p>ปมท. แจ้งที่ประชุมฯ ว่า รมว.มท. มีบัญชาให้จัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ มท. ให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เบื้องต้นกำหนดรูปแบบไว้ ๒ แนวทาง คือ</p> <p>๑) การประชุม ๔ ภาค (๔ ครั้ง) ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย กำนัน และผู้บริหาร อปท. ๒) การประชุม ๒๖ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกรูปแบบการประชุม</p>	<p>- รองปมท. (ส), ปท.</p> <p>- รอง ปมท. (ม), ปค./สส.</p>
<p>๗. เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๗.๑ การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์</p>	<p>ปมท. แจ้งที่ประชุมฯ ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดให้มีการประชุมในวันอังคารตอนเช้าสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ยกเว้นมีงานเร่งด่วนจึงจะประชุมทุกสัปดาห์</p> <p>๒) หากมีงานเร่งด่วน ปมท. จะโทรศัพท์ถึง รอง ปมท. อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าฯ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยตรงหรือเชิญมาหารือที่ห้องปฏิบัติงานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น</p> <p>๓) ระเบียบวาระการประชุมให้จัดทำเช่นเดียวกับการประชุมของ ปค.</p>	<p>- ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๗.๒ การติดต่อกับ ปมท.</p> <p>๗.๓ ขั้รราชการของ รอง ปมท. (ถ)</p>	<p>การติดต่อกับ ปมท. หากมีเหตุเร่งด่วนสามารถติดต่อ ปมท. ได้ตลอด ๒๔ ชม. ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑ ๘๔๘ ๑๖๖๘</p> <p>๑) รอง ปมท. (ถ) ขอความกรุณา ปมท. ประสาน สงป. ร่วมกับ สส. เนื่องจากหลายจังหวัดประสบปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณ กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ๑) รับการจัดสรรซ้ำกว้างบ Function อื่น ๆ ๒) ติดขัดประเด็นการไม่กระจายอำนาจให้ ผวจ. และ ๓) ได้รับ ใบจัดสรรงบล่าช้า</p> <p>๒) รอง ปมท. (ถ) ชี้แจงเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย จากการประชุมร่วมกับ รมว.พม. ในเรื่องแผน ๑๐ ปี ของ พม. ซึ่ง มท. ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ทำให้ที่ประชุมมีแนวคิดที่จะปรับแผน ๑๐ ปี โดยการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับบ้านผู้มีรายได้น้อย ให้กระจายไปตามตำบล/หมู่บ้าน ทั้งนี้ พม. ขอให้ มท. สสำรวจ จำนวนครัวเรือนที่ต้องการงบประมาณสำหรับวัสดุอุปกรณ์</p> <p>๓) กำหนดการพระราชพิธีออกพระเมรุและเชิญพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้จัดระเบียบสายไฟบริเวณทางออกพระโกศจากตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร และขอเชิญผู้บริหารของ มท. เข้าร่วมพระราชพิธีฯ</p> <p>๔) การจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยนายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี กำหนดจัดประชุมเรื่องการจัดงานฉลองการจัดสร้างพระพุทธรูปฯ ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่ง มท. ได้รับ มอบหมายเป็นหน่วยงานร่วมจัดงานฉลองการจัดสร้างพระพุทธรูปฯ และขอเชิญผู้บริหารของ มท. เข้าร่วมการจัดงานฯ</p>	<p>- สส.</p> <p>- สส., ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ),</p> <p>- กพท.</p> <p>- กก.สป.</p>

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๙๒๐, สื่อสาร ๕๐๔๔๕